

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị
công dân thôn Long Tiến

Cẩm Long, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Ông Quách Công Va - Thôn Long Tiến, xã Cẩm Long

Ngày 24/09/2021, UBND xã nhận được kiến nghị phản ánh của ông Quách Công Va về một số nội dung trong quản lý thu chi, công tác đổi điền dồn thửa, công tác quản lý đất đai tại thôn Long Tiến, xã Cẩm Long.

Đơn đề nghị được ban tiếp công dân xã Cẩm Long tiếp nhận.

Để có cơ sở và trả lời các nội dung kiến nghị của công dân. Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định thành lập tổ xác minh các nội dung kiến nghị của công dân thôn Long Tiến.

Sau khi tổ xác minh đã đi thực tế xác minh các ý kiến, kiến nghị của công dân. UBND xã Cẩm Long trả lời các nội dung kiến nghị của công dân Quách Công Va - Thôn Long Tiến cụ thể như sau:

I. VỀ NỘI DUNG THU CHI TẠI THÔN.

1. Việc thu chi tại thôn.

a. Nội dung kiến nghị:

Hàng năm thôn không công khai tài chính minh bạch trước hội nghị nhân dân về các khoản thu, chi, các khoản hỗ trợ từ cấp trên cho thôn. Việc sửa chữa nhà văn hóa thôn không công khai các nguồn vốn có bao nhiêu, sử dụng như thế nào?

b. Kết quả xác minh như sau.

**** Việc công khai các khoản thu, chi, các khoản hỗ trợ từ cấp trên cho thôn***

- Năm 2021, UBND xã Cẩm Long đã ra thông báo số 20/TB-UBND xã ngày 26/4/2021 về việc "Quyết toán tài chính thôn năm 2020 và triển khai thu chi tiêu phương án năm 2021". Đối với phần thu tại xã, UBND xã tiến hành vận động thu quỹ an ninh - Quốc phòng với mức vận động 40.000 đồng/hộ. Đối với phần thu tại thôn, các thôn tiến hành xây dựng dự toán thu – chi cụ thể, theo tình hình thực tế tại thôn nhưng phải đảm bảo tính dân chủ, thống nhất của nhân dân trong thôn theo “*Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được quy định tại các điều.*

Điều 10. Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 11. Hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.

1. Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp những nội dung quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh này bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố;

b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

2. Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp.

Đối với thôn Long Tiến, để thực hiện phương án thu năm 2021, ban thôn Long Tiến đã tiến hành báo cáo số liệu quyết toán tài chính của thôn năm 2020 (vào ngày 26/5/2021) và lập phương án thu năm 2021 (vào ngày 01/6/2021). Báo cáo quyết toán thu – chi năm 2020 và phương án thu – chi năm 2021 được thông qua hội nghị chi bộ ngày 03/6/2021 và hội nghị nhân dân ngày 17/6/2021 có 196 hộ/274 hộ tại hội nghị có 196 hộ đồng ý thống nhất theo phương = 100% số hộ có mặt tham dự hội nghị và = 71,53% tổng hộ dân trong thôn đảm bảo tính công khai, dân chủ trong thôn.

Đối với việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên, UBND xã tiến hành phân bổ nguồn vốn hàng năm cho các thôn trên cơ sở thực tế tại thôn về khả năng tài chính cũng như nguồn lực. Sau khi có thông báo vốn, thôn tiến hành xem xét khả năng huy động nguồn vốn tại thôn, thông qua các cuộc họp tại hội nghị chi bộ và hội nghị nhân dân, nếu thống nhất cao sẽ tiếp nhận dự án. Năm 2020, thôn Long Tiến tiếp nhận dự án xây dựng đường giao thông nông thôn với giá trị 602.000.000 đồng, trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 472.000.000 đồng còn lại thôn phải đóng góp đối ứng là 150.000.000 đồng bằng việc huy động đóng góp trong dân, việc này đã được thông qua cuộc họp chi bộ ngày 03/6/2020 và hội nghị nhân dân Long Tiến bàn bạc thống nhất ngày 04/6/2020. Đến thời điểm hiện tại đã nộp 100.000.000 đồng về ngân sách xã.

*** Việc sửa chữa nhà văn hóa thôn không công khai các nguồn vốn có bao nhiêu sử dụng như thế nào?**

Về phần xây dựng tường rào và khuôn viên nhà văn hóa thôn Long Tiến, theo báo cáo tại thôn, trước khi thực hiện xây dựng, ban thôn đã được sự đồng ý của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong thôn cụ thể được thông qua cuộc hội nghị chi bộ chuyên đề ngày 18/9/2019 và sự đồng ý của nhân dân thông qua hội nghị nhân dân trong thôn ngày 27/9/2019 với số hộ tham gia $210/268$ hộ = 78,35%. Thống nhất nội dung xây dựng tường rào, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa với tổng giá trị 171.680.000 đồng/1.184 khẩu = 145.000đồng/khẩu. (Phần thu này ban thôn tự quản lý thu chi theo các nội dung mà Chi bộ và nhân dân đã thống nhất tại các hội nghị nêu trên và làm chủ đầu tư, trực tiếp ký hợp đồng thực hiện, quá trình thực hiện dự án có sự giám sát của Ban giám sát cộng đồng thôn)

Khi triển khai thực hiện công trình xây dựng tường rào và khuôn viên nhà văn hóa của thôn, ban thôn Long Tiến đã ký hợp đồng với Ông Lê Khả Hải ngày 16/10/2020, sau khi hoàn thành, Ban thôn tiến hành nghiệm thu công trình vào ngày 09/01/2021 có đầy đủ thành phần trong thôn và có báo cáo quyết toán các hạng mục công trình với nhân dân.

Như vậy 02 nội dung trên xét theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (được quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12) thì cấp ủy, chi bộ và ban thôn thực hiện như vậy là đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai được nhân dân đồng tình ủng hộ.

II. VỀ NỘI DUNG ĐẤT ĐAI

1. Việc nhận giao thầu đất.

a. Nội dung kiến nghị:

Số diện tích đất ở khu đồng Tráng Bái, nhà ông Phạm Văn Ngọc thầu từ trước và hiện nay vẫn thầu, có thể tách ra vài mảnh cho vài hộ thầu, ưu tiên cho những hộ khó khăn hoặc có nhiều nhân khẩu mới, mà chưa được chia ruộng.

b. Kết quả xác minh và trả lời như sau:

Tại khu đồng Tráng Bái của thôn Long Tiến hiện nay có 4.000m² do UBND xã đang quản lý (thuộc quỹ đất công ích) đã được ký hợp đồng giao thầu đối với ông Phạm Văn Ngọc. Việc thực hiện giao thầu là đúng trình tự thủ tục công khai dân chủ. Cụ thể:

- Ngày 22/6/2021, UBND xã đã có thông báo số 25/TB – UBND về việc "niêm yết công khai danh sách và ký hợp đồng đất UBND xã đang quản lý đối với các hộ gia đình nhận đất giao thầu trên địa bàn xã Cẩm Long" gửi đến các thôn thông báo

và niềm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa các thôn để đảm bảo tính minh bạch và dân chủ.

Sau khi thông báo, UBND xã đã nhận được đơn xin giao thầu của ông Phạm Văn Ngọc - thôn Long Tiến, thì UBND xã đã họp và xét theo điều kiện phù hợp thực tế của các hộ, đồng thời ưu tiên các hộ đã thầu trước đây vì hộ luôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng đủ kịp thời với UBND xã, đồng thời hộ có khả năng phát huy lợi ích kinh tế tại diện tích đất nhận thầu, do đó UBND giao thầu cho hộ gia đình ông Phạm Văn Ngọc nhận thầu. Có hợp đồng giao thầu kèm theo và hộ gia đình ông Phạm Văn Ngọc đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ như trong hợp đồng giao thầu đã ghi.

Như vậy việc giao nhận thầu của UBND xã là phù hợp .

Còn nguyện vọng Quách Công Va là có thể tách ra vài mảnh cho vài hộ thầu ưu tiên cho những hộ khó khăn hoặc có nhiều nhân khẩu mới mà chưa được chia ruộng.

Nguyện vọng trên là chính đáng, nhưng không phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vì: Hiện nay địa phương đang thực hiện theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 4145/QĐ- UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 10/10/2019 về tích tụ đất đai, sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 06/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo cuộc vận động đổi điền đồn thửa để phát triển sản xuất. Nên UBND xã Cẩm Long đã giao thầu cho hộ gia đình ông Phạm Văn Ngọc nhận thầu để có diện tích lớn tập trung cho thâm canh sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn là phù hợp với kế hoạch dồn điền đổi thửa của UBND xã và đúng với Luật đất đai hiện hành.

2. Việc Lấn đất nương tưới tiêu của thôn.

a. Nội dung phản ánh.

Nhà ông Phạm Văn Ngọc lấn đất nương tưới tiêu của thôn và một phần đất ruộng nhà bà Nga để xây dựng công trình sử dụng riêng, cho gia đình nhà ông Ngọc.

b. Kết quả xác minh.

Tổ xác minh đã làm rõ, đất nhà ông Phạm Văn Ngọc đang sử dụng trong nội dung phản ánh trên của ông Quách Công Va là đất được UBND huyện Cẩm Thủy cấp cho ông Phạm Văn Ngọc tại giấy chứng nhận số CU 400427, cấp ngày 18/12/2018, với kích thước: Cạnh đất phía bắc tiếp giáp với đất ở của gia đình ông Phạm Văn Đắc, chiều dài nối từ đường giao thông đến hết đất nhà ông Đắc 12,1 mét; cạnh tiếp theo cùng phía bắc tiếp giáp với đất nông nghiệp có chiều dài 6,5 mét; Cạnh đất phía tây

gồm ba đoạn 11,6 mét, 14 mét, 5,3 tổng chiều dài 30,9mét. Các số đo trên được thực hiện bằng thước dây kết quả đúng với sơ đồ kích thước trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Cẩm Thủy cấp cho hộ. Ngoài ra ông Phạm Văn Ngọc cung cấp thông tin và giấy tờ thoả thuận liên quan nhận chuyển nhượng thêm 3,5 mét mặt đường đất ở liền kề của nhà ông Phạm Văn Đắc .

Nội dung này ông Quách Công Va phản ánh không chính xác.

III. VỀ NỘI DUNG LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN THÔN ĐỂ XI MĂNG CHẾT HỎNG

a. Nội dung phản ánh.

Thôn khi nhận được xi măng hỗ trợ của cấp trên để làm đường, cán bộ thôn đã thiếu trách nhiệm để xi măng đông cứng hư hỏng.

b. Kết quả xác minh cụ thể như sau:

Năm 2015 Thôn Xuân Long cũ (Thôn Long Tiến hiện nay được nhà nước hỗ trợ 66,4 tấn xi măng (Loại Vicen Bim Sơn đa dụng). Sau khi được nhà nước hỗ trợ, cấp ủy, chi bộ thôn đã họp bàn và thống nhất việc đối ứng của nhân dân để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, thôn không giải phóng được mặt bằng, hành lang tại cung đoạn đường giao thông liên thôn đi qua hộ ông Quách Xuân Nho với chiều dài 47m.

Thôn đã xin ý kiến nhân dân chuyển sang làm tuyến đường khác, nhưng phần đông nhân dân không đồng ý chuyển để làm tuyến đường khác mà vẫn muốn thôn làm tuyến đường cũ (trong đó có đoạn qua nhà ông Quách Xuân Nho). Trong thời gian chờ để bàn bạc thống nhất lại với nhân dân, ban thôn không có kho để bảo quản xi nên phải lấy nhà tiểu học cũ để bảo quản xi măng. Tuy nhiên loại xi măng này là loại xi măng đa dụng, chỉ có bao đựng không có bao chống ẩm (*được nhà sản xuất chỉ định sử dụng trong thời gian có hạn*), hơn nữa nhận một lúc với khối lượng hàng chục tấn, xếp chồng lên nhau, không có kinh phí thuê người để đảo xi măng, cộng với độ ẩm không khí cao, vì vậy đã làm cho xi măng bị đông cứng hư hỏng là việc bất khả kháng (**số lượng xi măng bị hư hỏng 3,7tấn**). Trách nhiệm này ngoài phần của thôn nhưng cũng có phần của các hộ dân.

IV. NỘI DUNG ĐỔI ĐIỀN, DÒN THỬA

1. Quá trình tổ chức thực hiện phương án đổi điền dòn thửa của thôn.

a. Nội dung kiến nghị:

Kết quả trong quá trình tổ chức thực hiện, phương án đổi điền dòn thửa, chưa phù hợp với điều kiện hiện tại của thôn.

b. Kết quả xác minh như sau:

Chi bộ thôn Long Tiến đã họp đưa ra Nghị quyết thực hiện phương án đổi điền đồn thừa của thôn ngày 03/08/2020 với sự nhất trí 100% Đảng viên trong chi bộ. Giao cho trưởng thôn (trưởng tiểu ban) tổ chức thực hiện.

Đến ngày 15/09/2020 thôn đã tổ chức hội nghị nhân dân với sự tham gia 237 hộ/286hộ, đạt 82,68% hộ gia đình trong thôn thống nhất với phương án đổi điền đồn thừa của thôn.

Ngày 08/11/2020 và 23/12/2020 thôn họp nhân dân triển khai phương án đổi điền đồn thừa với sự tham gia $236\text{hộ}/286\text{hộ} = 88,05\%$ các hộ trong thôn đồng ý nhất trí với phương án đổi điền đồn thừa của thôn đã xây dựng.

Nội dung này ông Quách Công Va phản ánh chưa chính xác.

2. Việc đồn thừa giao đất canh tác cho hộ gia đình hiện nay chưa có đất.

a. Nội dung kiến nghị:

Việc đổi điền đồn thừa theo phương án đổi điền đồn thừa cho gia đình ông Quách Công Va. Hiện nay gia đình chưa có đất canh để canh tác.

b. Kết quả xác minh cụ thể như sau:

Ngày 23/12/2020 thôn đã tổ chức giao đất ngoài thực địa theo phương án đổi điền đồn thừa của thôn, có sự tham gia nhận đất sản xuất nông nghiệp của hộ ông Quách Công Va. Trong quá trình thôn giao đất cho ông Quách Công Va, ông Quách Công Va không nhận đất và có ý kiến không trừ phần trăm diện tích làm kênh mương và đường nội đồng như phương án của thôn mà phải giao đủ diện tích theo trích lục năm 1994, sau đó ông Quách Công Va bỏ về.

Đến ngày 28/12/2020 thôn đã tổ chức ra thực địa cắm thừa đất cho từng hộ, trong đó có hộ ông Quách Công Va cũng có mặt để nhận đất, nhưng gia đình ông nói là tạm nhận và không ký vào biên bản giao nhận đất của tiểu ban đổi điền đồn thừa thôn.

Nội dung này ông Quách Công Va phản ánh sau khi đồn điền đổi thừa, gia đình ông chưa có đất canh tác là không đúng thực tế

V. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỖ TRỢ, BÒ GIỐNG CHO HỘ.

1. Nội dung phản ánh:

Về việc nhận bò giống cấp trên để đầu tư, cán bộ thôn mượn bò chụp ảnh để nhận tiền. Cử tri có kiến nghị thôn Long Tiến có hộ Ông Dũng nhận tiền từ dự án.

2. Kết quả xác minh cụ thể như sau:

Trong các năm trở lại đây việc khuyến khích các hộ dân phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi, cải tạo vườn tạp được Đảng, nhà nước ta quan tâm tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Thôn Long Tiến, xã Cẩm Long cũng như các thôn khác trên địa bàn xã, được nhiều dự án, chính sách của nhà nước và nhiều tổ chức vào đầu tư, hỗ trợ cho người dân nhằm mục đích giảm nghèo, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế gia đình.

Trong kiến nghị của ông Va cho rằng cán bộ thôn mượn bò, chụp ảnh để nhận tiền là không chính xác vì Hộ ông Trương Giang Long - Thôn Long Tiến là được tổ chức tầm nhìn thế giới hỗ trợ trực tiếp 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn), đây không phải là nguồn vốn từ các dự án của nhà nước, do đó không thông qua thôn và không thông qua chính quyền địa phương, mà trực tiếp đầu tư cho hộ để hộ chăn nuôi phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.

Trong quá trình xác minh tổ công tác đã xác minh: các năm 2018, 2019, 2020 thôn Long Tiến cũng như các thôn khác trên địa bàn xã Cẩm Long được cấp trên hỗ trợ tiền cùng với một phần vốn đối ứng của hộ gia đình để tham gia vào dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản thuộc chương trình 135 và chương trình mô hình giảm nghèo nhưng trên địa bàn thôn Long Tiến trong 03 năm qua (năm 2018; 2019; 2020) không có hộ Ông Dũng tham gia vào các dự án trên.

Nội dung phản ánh trên là không chính xác.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị phản ánh của ông Quách Công Va - thôn Long Tiến về một số nội dung thu, chi tại thôn, nội dung đất đai, nội dung đổi điền dồn thửa, nội dung làm đường giao thông nhận xi măng từ cấp trên (nhà nước hỗ trợ) để xi măng bị đông cứng bị hỏng, các hộ nhận bò giống tại thôn Long Tiến.

Vậy, UBND xã Cẩm Long trả lời những kiến nghị trên cho ông Quách Công Va, thôn Long Tiến được biết.

Nơi nhận:

- Phòng Thanh tra huyện b/c);
- TT.ĐU, TT.HĐND xã b/c)
- Ông Quách Công Va
- Lưu VP.UBND./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Huệ